



แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(แก้ไข) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๓ - ๕๑๓๗๖๔



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(แก้ไข) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มีประกาศ
ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๒๐
ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๒๗ วรรค ๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๑ การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น
จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แก้ไข) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนราธิวาส และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
หรือเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส www.narathiwaspao.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายภูแข็ง ยาวอหะซัน)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

บัญชีสรุปขออนุมัติแก้ไขระยะเวลาการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แก้ไข) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
 แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	ลำดับที่และชื่อโครงการ	หน้า	ส่วนราชการ	การแก้ไข		
				ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	เหตุผลที่แก้ไขแผนการดำเนินงาน
๑	ลำดับที่ ๒ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการขับเคลื่อนและคณะกรรมการบริหารโซนกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดนราธิวาส ประจำปี ๒๕๖๗	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑๘	สำนักปลัดฯ	ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม - เมษายน ๒๕๖๗	ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๗	ปรับปรุงระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
๒	ลำดับที่ ๒ โครงการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๓	กองสาธารณสุข	ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗	ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๗	ปรับปรุงระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
๓	ลำดับที่ ๓ โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๓	กองสาธารณสุข	ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๖ - เมษายน ๒๕๖๗	ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๗	ปรับปรุงระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
๔	ลำดับที่ ๔ โครงการพัฒนาศักยภาพสถานีนามายเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทรราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๔	กองสาธารณสุข	ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗	ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๗	ปรับปรุงระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์

ลำดับ ที่	ลำดับที่และชื่อโครงการ	หน้า	ส่วนราชการ	การแก้ไข		
				ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	เหตุผลที่แก้ไขแผนการดำเนินงาน
๕	ลำดับที่ ๕ โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๔	กองสาธารณสุข	ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗	ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๗	ปรับปรุงระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
๖	ลำดับที่ ๑ โครงการสร้างหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งนักขายออนไลน์ One Product InFLuencer Project เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรของจังหวัดนราธิวาสสู่ตลาดสากลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๓๑	สำนักปลัดฯ	ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม - เมษายน ๒๕๖๗	ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๗	ปรับปรุงระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
๗	ลำดับที่ ๗ โครงการอบรมความรู้พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายใน	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๔๔	หน่วยตรวจสอบภายใน	ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗	ระยะเวลาดำเนินการ มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๗	ปรับปรุงระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์

(ลงชื่อ).....

(นายภูเชิง ยาวอหะซัน)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม กรณีหากได้รับแจ้งแผนงานโครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายหลังจากที่ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยภายหลังส่วนราชการในสังกัด ได้แก้ไขแผนการดำเนินงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จึงได้แก้ไขแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แก้ไข) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เพื่อจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป



(นายภูเช็ง ยารือหะชัน)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

๖ มีนาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑.๑ บทนำ	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน	๑
๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๑
๑.๔ ประโยชน์การจัดทำแผนดำเนินงาน	๒
๑.๕ การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ	๒
หลักการและเหตุผล	๓
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น	
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส	๔ - ๕
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส	๖ - ๑๐
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการ พัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส	๑๑

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน จุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสจึงได้รวบรวมแผนงาน/โครงการ ที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส ได้ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส จะได้เกิดความชัดเจนและลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน ตลอดทั้งเป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้ จะเป็นแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาเชิงบูรณาการระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสต่อไป

๑.๒ วัตถุประสงค์แผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น
๓. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๔. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายที่ได้กำหนดและประกาศใช้

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วแผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีในการจัดทำแผนการดำเนินงาน มีขั้นตอนดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

๓. นอกจากการจัดทำแผนการดำเนินงานที่มาจาก การประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีแล้วการจัดทำแผนการดำเนินงานอาจมาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณ จากเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณหรือได้รับแจ้ง แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

๔. การขยายเวลาการจัดทำและแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ในการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๕. แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

๑.๔ ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑. สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

๒. สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง

๓. ทำให้ทราบว่า มีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่เกิด ความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่

๔. ทำให้สำนัก กอ ส่วน ฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานการ ทำงานบูรณาการการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า ในเชิงบริหารราชการท้องถิ่น

๕. ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวมในเชิง ยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่

๖. นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑.๕ การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงาน ที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักการและเหตุผล

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส มีความจำเป็นต้องแก้ไขแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แก้ไข) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขึ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดไว้

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แก้ไข) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายใน อันได้แก่ สำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จะใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แก้ไข) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและเพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น
กิจกรรมและงบประมาณ

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด.๐๑

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
๒. ด้านงานส่งเสริม คุณภาพชีวิต	๒.๒ ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อย โอกาสทางสังคม	สังคมสงเคราะห์	๑	๓.๓๓	๑๒๐,๐๐๐	๐.๑๕	สำนักปลัดฯ
	๒.๔ ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม และป้องกันโรค รักษาฟื้นฟู สมรรถภาพพัฒนาระบบ บริการสาธารณสุข	สาธารณสุข	๔	๑๓.๓๓	๑,๒๕๐,๐๐๐	๑.๖๐	กองสาธารณสุข
รวม	๒	๒	๕	๑๖.๖๗	๑,๓๗๐,๐๐๐	๑.๗๖	๒ กอง
๓. ด้านการจัดระเบียบ ชุมชน/สังคมและการ รักษาความสงบเรียบร้อย							

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว	๔.๒ ส่งเสริมการค้าออนไลน์ผ่าน ดิจิทัลแพลตฟอร์ม	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๒๕.๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๕.๐๐	สำนักปลัดฯ
รวม	๑	๑	๑	๒๕.๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๕.๐๐	๑ กอง
๕. ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
๖.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น							
๗. ด้านการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล	๗.๓ พัฒนาส่งเสริมระบบการ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การ ดำเนินงานขององค์กร	บริหารงานทั่วไป	๑	๘.๓๓	๗๐,๐๐๐	๐.๖๕	กองยุทธศาสตร์ฯ หน่วยตรวจสอบ
รวม	๑	๑	๑	๘.๓๓	๗๐,๐๐๐	๐.๖๕	๑ หน่วย
รวมทั้งสิ้น	๔	๔	๗	๖.๖๗	๑,๗๔๐,๐๐๐	๐.๓๕	๖ กอง/๑หน่วย

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(แก้ไข) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

(๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๑	พัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อน และคณะกรรมการบริหาร โซน กองทุนสวัสดิการ ชุมชนจังหวัดนราธิวาส ประจำปี ๒๕๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา ศักยภาพคณะกรรมการขับเคลื่อน และ คณะกรรมการบริหารโซน กองทุนสวัสดิการ ชุมชนจังหวัดนราธิวาสให้แก่คณะกรรมการ ขับเคลื่อน และคณะกรรมการบริหารโซน กองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดนราธิวาส ประจำปี ๒๕๖๗ ให้สามารถขับเคลื่อนไป อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์จากการ บริหารกองทุนที่ดีมากขึ้นและทั่วถึง	๑๒๐,๐๐๐	พื้นที่จังหวัดนราธิวาส -อบจ.นราธิวาส และ สถานที่หน่วยงานของ ภาครัฐและภาคเอกชน ภายในจังหวัดนราธิวาส และทัศนศึกษาดูงาน นอกพื้นที่จังหวัด นราธิวาส	สำนักปลัดฯ														กรกฎาคม ๒๕๖๗
รวม	๑ โครงการ	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-														

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	ป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการป้องกันและป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๒๐๐ คน	๒๕๐,๐๐๐	อบจ.นราธิวาส และ สถานที่ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนภายในจังหวัดนราธิวาส	กองสาธารณสุข													กัณยาน ๒๕๖๗
๒	ส่งเสริมสุขภาพจิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส	เป็นค่าใช้จ่ายที่ได้ในการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๒๐๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	อบจ.นราธิวาส และ สถานที่ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนภายในจังหวัดนราธิวาส	กองสาธารณสุข													กัณยาน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓	พัฒนาศักยภาพสถานีนอนามัยเฉลิม พระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถานีนอนามัย เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อยกระดับให้บริการ และพัฒนาให้ได้ ตามเกณฑ์คุณภาพดีดดาว กลุ่มเป้าหมาย รพ.สต. ในพื้นที่จังหวัด นราธิวาส	๕๐๐,๐๐๐	สถานที่อนามัยเฉลิม พระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส	กองสาธารณสุข													กัญยายน ๒๕๖๗
๔	พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่จังหวัด นราธิวาส	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๒๐๐ คน	๓๐๐,๐๐๐	อบจ.นราธิวาส และ สถานที่ของหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ภายในจังหวัดนราธิวาส	กองสาธารณสุข													กัญยายน ๒๕๖๗
รวม	๔ โครงการ	-	๑,๒๕๐,๐๐๐	-	-													

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว

๔.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการค้าออนไลน์ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	สร้างหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งนักขายออนไลน์ One Product Influencer Project เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรกรของจังหวัด นราธิวาสสู่ตลาดสากลขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการ สร้างหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งนักขายออนไลน์ One Product Influencer Project เพื่อส่งเสริมสินค้า เกษตรกรของจังหวัด นราธิวาส โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น กลุ่มอาชีพเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ครอบคลุมทุกอำเภอ	๓๐๐,๐๐๐	จังหวัดนราธิวาส	สำนักปลัดฯ				←	→									เมษายน ๒๕๖๗
รวม	๑ โครงการ	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-														

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แบบ ผด.๐๒

๗.๓ กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานขององค์กร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.		พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	อบรมความรู้พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายใน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อบรมความรู้พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๑๐๐ คน	๗๐,๐๐๐	องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส	หน่วยตรวจสอบ													สิงหาคม ๒๕๖๗
รวม	๗ โครงการ	-	๗๐,๐๐๐	-	-													

ประเภทครุภัณฑ์

๓. บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.๐๒

จำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

ประเภทครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่	จัดซื้อเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน ๘ ตัว ราคาตัวละ ๕,๒๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - เป็นเก้าอี้สำนักงาน พนักพิงระดับไหล่ - ที่เท้าแขนเป็นเหล็กตัดขึ้นรูปชุบโครเมี่ยม - การปรับสูง-ต่ำ ระบบ Gas Lift - ขนาด (กว้างXลึกXสูง) ๖๘X๗๒X๑๐๐-๑๑๐ เซนติเมตร	๔๑,๖๐๐	อบจ.นราธิวาส	กองสาธารณสุข													กันยายน ๒๕๖๗
๔	โต๊ะสำหรับเจ้าหน้าที่	จัดซื้อโต๊ะสำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน ๘ ตัวราคา ๙,๔๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ -โครงสร้างทำจากเหล็ก -มีลิ้นชักหนึ่งข้างสามารถล็อกกุญแจได้ -ขนาด (กว้างxยาวxสูง) ไม่น้อยกว่า ๑๕๓.๔x๗๗.๓x๗๕ เซนติเมตร	๗๕,๒๐๐	อบจ.นราธิวาส	กองสาธารณสุข													กันยายน ๒๕๖๗
รวม	๔ รายการ	-	๑๑๖,๘๐๐	-	-													